



ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูด

เหยื่อ 'ปาปารazzi'

หัวอกเดียวกับไดอาน่า

"นมหยุดไว้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองว่า ไม่มีวันที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีใครตาย และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ" เป็นคำพูดของ นายแพทย์ โรเซนฟีลด์ เอเธนส์ หรือตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ วิล สมิธ (ดาราน่าจาก เมน อิน แบล็ก), จอร์จ คลูนีย์ (มนุษย์ต่างดาว) และโรเบิร์ต เดอ นีโร ส่วนหนึ่งของโครงการดังฮอลลีวูดที่ตกเป็น "เหยื่อของปาปารazzi" หรือช่างภาพอิสระประเภทไล่ล่าขโมยกันโด เช่นเดียวกับที่เจ้าหญิงไดอาน่าต้องเผชิญมาตลอดชีวิตของพระองค์ที่ก้าวออกมาเป็น คนของสาธารณชน กระทั่งวันที่จบชีวิตลงพระชนกขุมนี่ ซึ่งกำลังออกนารีกร้อมร่วมกับคาราฮอลลีวูดหลายคนที่ต้องการกฎหมายจัดการกับช่างภาพเหล่านี้

แบรด พิตต์ ที่ห้องนิคอสสารเพอร์เกอร์ส คิพพิงรูปเปลือยของคนกับเกรวินนิช พัลโทรว์ อดีตแฟนสาว ระหว่างพักผ่อนเป็นส่วนตัวในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง, อเล็ก บอลด์วิน ชกช่างภาพที่พยายามอำสรูป คิม นาคิจเจอร์ ภรรยาคาราฮอลลีวูดของเขา ขณะอุ้มลูกสาวที่เพิ่งคลอดออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน จนเป็นความทันทันในศาล

เมื่อคราว มาดอนน่า คลอดลูกสาว บรรดาปาปารazzi ก็ไปเฝ้าโง่งที่โรงพยาบาลและบ้านของเธอในนครลอสแอนเจลิส ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วชะเกรนนิชของ อาร์โนลด์ ชวาร์ตเซนเบิร์ก และภรรยาที่คลอดลูกปาปารazzi ขีบริดประคบตามไล่ล่าถ่ายภาพ เช่นเดียวกับที่ ทอม ครูซ ก็มีประสบการณ์น่าหวาดเสียวเช่นนั้นมาแล้ว ในลูไมง์ก็ออกได้สะพานปงต์ เดอ อัลลา ที่เดียวกับที่เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนม์ ซึ่งพระเอกคนดังเปิดใจให้สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็นในวันเจ้าหญิงไดอาน่าประสูติอุบัติเหตุถึงวิธีการที่ปาปารazzi ใช้งาน มีการส่องไฟสปอตไลท์เพื่อติดตามรถของคนด้วย

นอกจากพึ่งเทคโนโลยีแล้ว ช่างภาพบางคนก็พึ่ง "เล่ห์เหลี่ยม" เช่นที่โทนี่ เคอร์วีส เต่าว่า "มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่ช่างภาพพวกนี้จะแกล้งวิ่งชนคุณอย่างแรง หรือผลักคุณ เพื่อยั่วให้คุณได้คอบ เราจะได้ภาพที่อยากได้ แล้วเพราะเอาไปขาย บางคนก็ใช้วิธีการนำชชะแซง กักขะ อย่างพวกที่จับยอเคอร์ไรท์ไล่ล่า ซึ่งมันอันตรายมาก"

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายโรเบิร์ต บัดเจอร์เวิร์ธ นักจิตวิทยาในลอสแอนเจลิสได้ให้ความเห็นว่า ท้ายสุด ความอยากรู้ อยากเห็นอย่างไม่รู้จักพอของคนที่อ่านค่อข่าวขบขิบบรรดาคนดัง อาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบค่อพฤติกรรมอันเกินกว่าเหตุของช่างภาพ ที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมและการฉาวรุนแรงต่างๆ

"เราทำตัวเป็นนักแอบดู และเสพติดข่าวฉาวโง่ง ข่าวขบขิบกันมานานแล้ว มันถึงเวลาที่เราควรจะเลิกนิสัยนั้นเสียที ก่อนที่มันจะนำใครอีก"